 <p>การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand</p>	<p>มติชน</p> <p>Matichon Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100</p>	<p>Section: First Section/- วันที่: ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2559 ปีที่: 39 ฉบับที่: 14124 หน้า: 7(ล่าง) Col.Inch: 33.01 Ad Value: 36,311 PRValue (x3): 108,933 คลิป: ชาว-ดำ หัวข้อข่าว: กยท. เปิดเวที แลกเปลี่ยนข้อมูลเกษตรกรยางพาราทั้งระบบครบวงจรของประเทศ</p>
---	---	---

กยท. เปิดเวที แลกเปลี่ยนข้อมูลเกษตรกรยางพาราทั้งระบบครบวงจรของประเทศ

การยางแห่งประเทศไทย เผยการดำเนินงานขับเคลื่อนยางพาราทั้งระบบครบวงจรของประเทศ โดยมีประเด็นที่สำคัญในการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยางพาราทั้งระบบ

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ในการประชุมสมัชชาประจำปี 2559 ของสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติ The Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) ณ เมือง Guwahati รัฐ Assam ประเทศอินเดีย มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน อินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และปาปัวนิวกินี โดยที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า ควรผลักดันหรือพยุพราคาราย เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยการใช้อย่างพาราให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ดีและยั่งยืนที่สุด ดังนั้น การใช้อย่างธรรมชาติในการทำถนนลาดยางถือเป็นอีกวิธีในการเพิ่มปริมาณการใช้อย่าง

ด้านความคืบหน้าการขายยางให้กับบริษัท ซีโนเคม นั้น เนื่องด้วยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 และบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรเป็นความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร ร่วมกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่แสดงเจตจำนงในการซื้อสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าวและยางพาราจากประเทศไทย ทั้งนี้ ยางพารา เป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย ได้มอบให้การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบซื้อขายยางกับ บริษัท ซีโนเคม อินเตอร์เนชันแนล คอร์ปอเรชัน จำกัด เป็นบริษัทผู้แทนของประเทศจีน โดยได้ทำสัญญาซื้อขายยาง จำนวน 2 แสนตัน แบ่งเป็น ยางแผ่นรมควันชั้น 3 จำนวน 1.5 แสนตัน และยางแท่ง STR 20 จำนวน 5 หมื่นตัน และจะต้องส่งมอบเดือนละ 16,667 ตัน รวม 12 งวด คิดราคาซื้อขายตามราคาเฉลี่ยของตลาดซื้อขายล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) และตลาดซื้อขายล่วงหน้าสิงคโปร์ (SICOM) ซึ่งได้ส่งมอบยางล็อตแรกไปเมื่อเดือนเมษายน 2559 จำนวน 16,667 ตัน มูลค่า 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากนั้น บริษัท ซีโนเคม ได้ขอชะลอส่งมอบยางล็อตที่ 2 จนถึงปัจจุบัน

“สำหรับในปีงบประมาณ 2560 กยท. ได้หรือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงแนวทางในการเพิ่มปริมาณการใช้

ยางในประเทศ โดยในเร็วๆ นี้ กยท. วางแผนเชิญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อหารือถึงปริมาณความต้องการใช้อย่างของแต่ละหน่วยงานในปีงบประมาณนี้” ดร.ธีธัช เผยเพิ่มเติม

ส่วนการขยายเวลาปรับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จะเปิดให้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เปิดโอกาสให้เกษตรกรฯ ที่ไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้ทัน เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายด้านยางต่อไปเพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากที่สุดพร้อมกันนั้นก็เตรียมแผนปฏิบัติการดิจิทัล การยางแห่งประเทศไทย ปี 2560-2564 พร้อมเดินหน้า บริหารและบริหารจัดการยางพาราด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตอบสนองแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย ทั้งในเรื่องการสร้างรายได้ การพัฒนายางพารา การวิจัยและนวัตกรรม และบริหารจัดการภายในองค์กร และการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อบูรณาการรองรับการหลอมรวมของหน่วยงานเป็นหนึ่งเดียว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวน้ำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12991

หน้า: 13(ล่าง)

Col.Inch: 20.51 Ad Value: 18,459

PRValue (x3): 55,377

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: การยางฯเปิดจุด'ป็นน้ำใจ'ช่วยชาวนาชายชาวหอมมะลิ

การยางฯเปิดจุด'ป็นน้ำใจ' ช่วยชาวนาชายชาวหอมมะลิ

ดร.ธีรวัช สุขสะอาด ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จากสหกรณ์การเกษตรต่างๆ เป็นระยะ เปิดเผยว่า กยท.เตรียมประเดิม

รับซื้อข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตลอด "ขอเชิญคนไทย ร่วมซื้อข้าว แรกจากสหกรณ์การเกษตรพิมาย หอมมะลิคุณภาพดี จากเกษตรกร จ.นครราชสีมา จำนวน 9 ตัน เพื่อ ไทยได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาหาคา บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ มาร่วมแบ่งปัน ข้าวหอมมะลิตกต่ำ โดยนำมาจำหน่าย น้ำใจ ช่วยเหลือชาวนาไทยกับ กยท. และ ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และ ชาวสวนยาง ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2559 ประชาชน ราคาถุงละ 165 บาท ตั้งแต่ เป็นต้นไป โดยถือถือฟูดป็นน้ำใจ วันที่ 9 พฤศจิกายน จำนวน 2 จุด คือ 2 แห่ง ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กยท. และฝ่ายวิจัยและ สำนักงานใหญ่ และฝ่ายวิจัยและ พัฒนาเศรษฐกิจยาง ถ.บางขุนนนท์ พัฒนาเศรษฐกิจยาง ถนนบางขุนนนท์ กทม. และเตรียมขยายการจำหน่าย กรุงเทพฯ พร้อมจะขยายสู่ภูมิภาค ข้าวไปตามสำนักงานของ กยท. ตามที่ตั้งของการยางแห่งประเทศไทย ทั้ง 45 แห่งทั่วประเทศต่อไป คาดว่า ทั้งประเทศต่อไป คาดว่ารวมประมาณ จะสามารถช่วยระบายข้าวได้ถึง 50 50 ตัน"ดร.ธีรวัช กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบนั้ย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 67 ฉบับที่: 21483

Col.Inch: 9.55 Ad Value: 15,280

ภาพข่าว: กยท.ขายข้าว

หน้า: 10 (ล่างขวา)

PRValue (x3): 45,840

ศิลปิน: ชาว-ดำ

“กยท.”ขายข้าว
คร.ธัช สุระฮาด
ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)พร้อมเจ้าหน้าที่
กยท.ช่วยรับซื้อข้าวหอม
มะลิจากสหกรณ์การเกษตร
ทิมาย จ.นครราชสีมา
จำนวน 1,800 ตัน มูลค่า 5
กม. จัดมอบให้แก่ข้าราชการ
พนักงานและประชาชน
ที่ถนนบางขุนนนท์.



ภาพข่าว: อสป. จับมือ กยท. ปันน้ำใจช่วยเหลือชาวนาไทย

การยางแห่งประเทศไทย — 11 พฤศจิกายน 2559



เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ผู้แทนจากองค์การสะพานปลา ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือชาวนาไทย ซื้อข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จ.นครราชสีมา จากการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 200 ถุง ราคาถุงละ 165 บาท โดยมี นายสง่า ทองทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และคณะร่วมให้การต้อนรับ ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ

ภาพข่าว: อสป. จับมือ กยท. ปันน้ำใจช่วยเหลือชาวนาไทย
- ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--11พ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย



เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ผู้แทนจากองค์การสะพานปลา ร่วมแบ่งปัน
น้ำใจช่วยเหลือชาวนาไทย ซื้อข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของสหกรณ์การเกษตรพิมาย
จ.นครราชสีมา จากการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 200 ถุง ราคาถุงละ 165 บาท
โดยมี นายสง่า ทองทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และคณะร่วมให้การ
ต้อนรับ ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ

วันที่ 11 พ.ย. 59

หัวข้อข่าว ภาพข่าว: การยางแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) เพื่อ
รณรงค์ขอสรุปร่วมมือในการบริหารจัดการ
ยางพาราทั้งระบบของโลก ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ภาพข่าว: การยางแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) เพื่อรณรงค์
ขอสรุปร่วมมือในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของโลก ณ ประเทศอินโดนีเซีย

การยางแห่งประเทศไทย — 11 พฤศจิกายน 2559 14:00



ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่าง
ประเทศ (International Tripartite Rubber Council : ITRC) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่าง
วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อรณรงค์ขอสรุปร่วมมือในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของ
โลก อาทิ การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ยางพาราของโลก ความก้าวหน้าในการจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค
(RRM) ผลการดำเนินการตามมาตรการกำหนดปริมาณการส่งออก (AETS) การสร้างความร่วมมือระหว่างสภา
ไตรภาคีกับประเทศจีน และประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคี
ยางระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุม โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม
2559 ณ กรุงเทพมหานคร



วันที่ 11 พ.ย. 59

หัวข้อข่าว ผู้ว่าฯ "กยท" บินประชุมที่จาร์กาต้า ถกจัดการ "ยางพารา" ทั้งระบบ

ผู้ว่าฯ "กยท" บินประชุมที่จาร์กาต้า ถกจัดการ "ยางพารา" ทั้งระบบ



11 พ.ย.59 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) พร้อมด้วย รอง ผวก.ด้านอุตสาหกรรม , ผอ.สถาบันวิจัยยาง และคณะ เข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) ณ กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเร่งหาข้อสรุปเรื่องความร่วมมือกันในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของโลก

ดร.ธีธัช ระบุว่า การประชุมในครั้งนี้ มีวาระที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การสร้างความร่วมมือระหว่าง สภาไตรภาคี กับ ประเทศจีน และประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน การความก้าวหน้าในการพยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ยางพาราของโลก ความก้าวหน้าในการจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค (RRM) และ ผลการดำเนินการตามมาตรการกำหนดปริมาณการส่งออก (AETS)

"การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ธ.ค.59 ที่กรุงเทพมหานคร" ดร.ธีธัช กล่าว



เมืองตรัง ต้นแบบ “ยางแผ่นพรีเมียม” พร้อมขยายเครือข่ายทั้งจังหวัด

นอกจากประเทศไทยจะเป็น “เอก” ของโลก ด้านการผลิตและส่งออกยางพาราอันดับหนึ่งของโลกแล้ว เรายังมีชื่อเสียงเรื่องการผลิตยางคุณภาพ

หนึ่งในยางคุณภาพขึ้นชื่อของไทย คือ ยางแผ่นรมควัน ยางประเภทนี้ต้องใช้ความพิถีพิถันในการผลิต

โดยเฉพาะความสะอาดต้องใช้ความละเอียดทุกขั้นตอน

แต่เมื่อเทรนด์ความต้องการใช้วัตถุดิบยางที่เปลี่ยนไป ทำให้ “ยางแท่ง” เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ประกอบกับภาวะราคายางตกต่ำเกษตรกรส่วนใหญ่จึงหันมาผลิตยางก้อนถ้วยป้อนอุตสาหกรรมยางแท่งเป็นหลัก ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าการผลิตยางแผ่น เป็นต้น



หากแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นคุณภาพ ยังคงมีความต้องการยางใช้แผ่นรมควัน เช่น ล้อยางรถยนต์ ฟันรองเท้า และสายพานต่างๆ เป็นต้น

ขณะที่บริษัทผู้ผลิตยางเองก็ประสบปัญหาเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบยางแผ่นรมควัน มีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ ซึ่งจะมีผลต่อการควบคุมการผลิตสินค้า ภายหลังจึงมีบางบริษัทจับมือกับสหกรณ์ผู้ผลิตยาง เพื่อควบคุมการผลิตวัตถุดิบตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งจะทำให้ได้คุณภาพตามความต้องการ พร้อมกับซื้อขายราคาสูง ดังตัวอย่างของกลุ่มบริษัท IRC กับ สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด ใน จ.ตรัง เป็นต้น

สอดคล้องกับ นโยบายของ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่มุ่งเน้นให้กลุ่มเกษตรกรหันมาผลิตยางคุณภาพ และมีการกำหนดมาตรฐานขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ยางมีความมั่นใจ และพร้อมที่จะซื้อขายในราคาสูง

เรื่องนี้ **ดร.ธีรช สุขสะอาด**ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยว่า กยท. มีต้องการพัฒนาคุณภาพยางพาราของไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแปรรูปชั้นกลางเป็นยางแผ่นรมควัน ซึ่งในแต่ละปีมีปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควันหลายล้านบาท อย่างในปี 2558 ที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งออกยางแผ่นรมควันประมาณ 6.4 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 35,628 ล้านบาท

ทั้งนี้เพื่อให้คุณภาพของยางแผ่นรมควันได้มาตรฐานสากล กยท.จึงมีการออกใบรับรองมาตรฐาน GMP ให้กับโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 5906-2556 เรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน (GOOD MANUFACTURING PRACTICES FOR RIBBED SMOKED SHEET) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องอุตสาหกรรมยาง ของ กยท.เริ่มตั้งแต่น้ำยางที่กรีตลงถ้วย ภาชนะที่ใส่ การรีดยาง การรมควัน คัดชั้นคุณภาพ การบรรจุ และขนส่ง ทุกขั้นตอนจะถูกควบคุมอย่างละเอียด



ขณะนี้ กยท.ดูแลและส่งเสริมการดำเนินงานธุรกิจแปรรูปด้วยการสร้างโรงอบ/รมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ทั่วประเทศ จำนวน 176 แห่ง และ จังหวัดตรัง เป็นหนึ่งในลำดับต้นๆ ของประเทศที่มีสหกรณ์ดำเนินธุรกิจในการแปรรูปยางแผ่นรมควันมากถึงจำนวน 30 สหกรณ์ นับว่าเป็นจังหวัดตัวอย่างที่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความต้องการยกระดับสินค้าของตนเอง พร้อมรับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐาน GMP ยางแผ่นรมควัน

ล่าสุด กยท.ได้ให้การตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงงานยางแผ่นรมควันและผ่านการรับรองแล้ว จำนวน 5 สหกรณ์ ใน จ.ตรัง ได้แก่

สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จำกัด

สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จำกัด

สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด

สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด
และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ จำกัด



ทั้ง 5 สหกรณ์ดังกล่าว ได้ใช้เวลาในการประเมินอย่างเข้มงวดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 เดือน ส่งผลให้ได้แผ่นยางมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ทั้งความกว้าง ความยาว ความหนา และน้ำหนัก รวมทั้งลักษณะภายนอกอื่นๆ เป็นการยกระดับมาตรฐานยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมียม และยังคงมีสหกรณ์กองทุนสวนยางอีก 25 สหกรณ์ที่พร้อมจะให้ทาง กยท. เข้าตรวจให้การรับรองมาตรฐาน GMP ตามแนวทางที่จะให้ทั้งจังหวัดทำยางเกรดพรีเมียมมาตรฐาน GMP



ทั้งนี้การผลักดันโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันและโรงงานยางอัดก้อนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องผลผลิตยางที่มีคุณภาพดี ภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล สามารถต่อรองราคาสินค้าในราคาที่สูงขึ้นได้ และยังส่งผลถึงผู้ประกอบการที่รับซื้อยางก็จะมีคามมั่นใจในกระบวนการผลิต และการจัดเก็บ พร้อมทั้งมีความสะดวกในการรับซื้อมากขึ้น ซึ่งทาง กยท. จะเข้าไปตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกษตรกรรักษาคุณภาพยางให้ได้ตามมาตรฐานพรีเมียมที่กำหนดไว้



 <p>ยางปาล์ม ผู้นำข่าวสารในวงการยางพาราและปาล์มน้ำมัน <i>online</i></p>	<p>วันที่ 11 พ.ย.59 หัวข้อข่าว RRM ตลาดกลางยางพาราภูมิภาค 3 ประเทศ ซื้อขายยางยุติธรรม ส่งมอบจริง 100%</p>
---	---

RRM ตลาดกลางยางพาราภูมิภาค 3 ประเทศ ซื้อขายยางยุติธรรม ส่งมอบจริง 100%



ประเทศไทยจับมือเปิดตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค(RRM)กับอินโดนีเซียและมาเลเซียพร้อมกันเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา การยางฯ หน่วยงานหลักในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เร่งพัฒนาระบบตลาดด้วยการสร้างตลาดที่มีความยุติธรรมทั้งผู้ซื้อ – ผู้ขาย และมีการส่งมอบจริง 100 เปอร์เซ็นต์ เปิดโอกาสให้สถาบันเกษตรกร เข้าร่วมในตลาดแห่งแรกของ 3 ประเทศผู้ผลิต

นายสุธี อินทรสกุล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะทำงานการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค เผยว่า การจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market : RRM) ร่วมกันระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเปิดตลาดพร้อมกันไปในวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมระดับรัฐมนตรีไตรภาคียาง(International Tripartite Rubber Council : ITRC) ให้แต่ละประเทศมีข้อกำหนด ระเบียบการซื้อขายยาง วิธีการซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมาตรฐานและชนิดของสินค้าร่วมกันโดยคุณภาพสินค้าประเภทยางแผ่นรมควันใช้มาตรฐาน Green book ส่วนยางแท่ง (Technically specified Rubber: TSR) ใช้มาตรฐานสากลในการควบคุมคุณภาพ



นอกจากนี้ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคได้กำหนดคุณสมบัติผู้ขายยางในตลาด โดยจะต้องมีโรงงานในการผลิตยางแผ่นรมควันและยางแท่งที่ผ่านการอนุมัติรับรอง (Approved factory list) จากตลาดยางสิงคโปร์ (SICOM) เพราะวงการค้ายางทั่วโลกต่างยอมรับใน Approved factory list ของ SICOM โดยมีกระบวนการตรวจสอบเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตและการคัดกรองบริษัทผู้เข้ามาขายยาง ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ค้าในตลาด

"ด้านการทำธุรกรรมนั้น ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องวางหลักประกันธนาคารในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่า กรณีของผู้ขายสามารถใช้อย่างที่มีอยู่จริงในโกดังเป็นหลักประกันแทนเงินสดได้ การจับคู่สัญญาในระบบจะใช้วิธีการจับคู่โดยอัตโนมัติ (Continuous auto matching) จะพิจารณาจากคำสั่งซื้อ-ขาย ที่มีการเสนอชนิดยาง ปริมาณยาง ทำเรื่องส่งมอบตรงกัน รวมถึงราคาต่อกิโลกรัมซึ่งมีมูลค่าเป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐ โดยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อมีความพึงพอใจในราคาที่ตรงกัน ทำให้เกิดการซื้อ - ขายยางในระบบอย่างยุติธรรม ทั้งนี้จะกำหนดให้มีการส่งมอบจริงภายใน 30 วันหลังจากการเปิดรับซื้อขายในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงมั่นใจได้ว่าตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคเป็นตลาดที่เกิดการส่งมอบสินค้าจริง 100 เปอร์เซ็นต์" นายสุธี กล่าว



ประธานคณะทำงานฯ เผยข้อมูลหลังจากเปิดตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค RRM เป็นวันแรกว่า หลังจากเปิดตลาดวันแรก ผู้ซื้อขายยางส่วนมากจะเข้าสู่กระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกในตลาดเป็นหลัก โดยมีบริษัทเอกชนซึ่งอยู่ในรายชื่อการอนุมัติรับรองจากตลาดยางสิงคโปร์ (SICOM) แล้ว ทั้งสิ้น 5 ราย ได้แก่ 1. บริษัท บีไรท์รับเบอร์ จำกัด 2. บจก.เซาท์แลนด์รีซอร์ซ 3. MetalCo, Ltd. 4. Oriental Rubber Products Co, Ltd และ 5. บจก.เซาท์แลนด์รับเบอร์ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของตลาด RRM

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มสถาบันเกษตรกรที่สนใจเข้ามาขายยางในตลาด RRM อีกจำนวน 4 ราย ได้แก่ ชุมชุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา และสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด โดยทั้ง 4 ราย เป็นสถาบันเกษตรกรชั้นนำของประเทศที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP จาก กยท.แล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอรับรองจากคณะกรรมการอนุมัติผู้ขายเพิ่มเติมจากสภาไตรภาคีระหว่างประเทศ ให้เข้ามาเป็นผู้ขายยางในตลาด RRMต่อไปได้

สำหรับ กยท. มีแนวทางสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยางพาราประชารัฐ โดยมุ่งส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรผลิตยางให้มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน GMPซึ่งสถาบันเกษตรกรสามารถนำยางที่ผ่านมาตรฐานนี้ มาขายในตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคได้ ถือเป็นความช่วยเหลือตลาดรองรับผลผลิตยางให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ส่งผลถึงรายได้ของกลุ่มสถาบันเกษตรกรที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย จึงขอฝากถึงเกษตรกรให้ผลิตยางให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน เพื่อให้สามารถนำยางเข้ามาขายในตลาดนี้ได้ในอนาคต



"กยท.มั่นใจว่าการซื้อขายยางผ่านระบบตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคนี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการหาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการยางและสถาบันเกษตรกรได้ อีกทั้งเป็นการซื้อขายยางในราคาที่ยุติธรรม (Fair Price) ผู้ซื้อได้สินค้าที่มีมาตรฐานตรงกับความต้องการ ตลอดจนเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้เกิดการรวมตัวกันแปรรูปยางที่มีคุณภาพผ่านรับมาตรฐาน GMP สามารถขายผ่านระบบ RRM ให้กับผู้ซื้อยางในตลาดต่างประเทศได้โดยตรง" นายสุธี กล่าวเพิ่มเติม

Thai CH 8	วันที่ 10 พ.ย. 59 หัวข้อข่าว ชาวสวนยางพารา จ.ตรัง เก็บเกี่ยวข้าวไร่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
------------------	--

ชาวสวนยางพารา จ.ตรัง เก็บเกี่ยวข้าวไร่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:59 น.

การยางแห่งประเทศไทย จ.ตรัง ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวไร่แซมสวนยางพารา ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การยางแห่งประเทศไทย จ.ตรัง พร้อมด้วย นายอำเภอย่านตาขาว ตัวแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร หรือ ธกส. และผู้นำชุมชน ร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวไร่ ที่ปลูกแซมในร่องสวนยางพารา ตามโครงการหมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติ โดยมีพื้นที่ใช้ในการปลูกข้าวทั้งหมดกว่า 20 ไร่ ซึ่งมีข้าวไร่พันธุ์ข้าวเบา ข้าวหนัก และข้าวเหนียว ซึ่งได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ จากการยางแห่งประเทศไทย

โดยวันนี้กลุ่มชาวบ้าน ส่วนราชการได้ร่วมพิธีทำขวัญข้าวหรือทำขวัญแม่โพสพ และการขอขมาต้นข้าว ก่อนเริ่มการเก็บเกี่ยวข้าว จากนั้นได้มีการนำข้าวเปลือกไปคั่ว เพื่อตำข้าวเม่า โดยใช้ครกและชากแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน

นายสิรพล พิพัฒน์รัตนเสรี นายอำเภอย่านตาขาว กล่าวว่า ในพื้นที่ อ.ย่านตาขาว มีการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่ในสวนยางกว่า 200 ไร่ และจะมีการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการปลูกข้าวไร่ แซมในสวนยางพารา นอกจากจะช่วยลดรายจ่ายสร้างรายได้เพิ่มแล้ว ยังทำให้มีข้าวกินโดยไม่ต้องซื้อ โดยการปลูกข้าวไร่ในสวนยางจะเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยหมักตามธรรมชาติ ข้าวที่ได้จะปลอดสารพิษ 100%

นายสำราญ ขวัญนิมิต เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวไร่ แซมในสวนยางพารา บอกว่า ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ โดยใช้พื้นที่ว่างในสวนยางพาราปลูกข้าวไร่ และพืชผักอื่นๆ เพื่อนำมารับประทาน และเหลือก็นำไปขาย ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว



วันที่ 10 พ.ย. 59

หัวข้อข่าว การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ประกวาดราคาซื้อขายปุ๋ยให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา เพื่อให้เกษตรกรมีปุ๋ยที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตรงตามสูตร

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ประกวาดราคาซื้อขายปุ๋ยให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา เพื่อให้เกษตรกรมีปุ๋ยที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตรงตามสูตร



วันนี้ (10 พ.ย. 59) ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง จัดให้มีการประกวาดราคาซื้อปุ๋ยเคมี เพื่อจ่ายให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2559 ด้วยวิธียื่นซองประกวดราคา โดยแบ่งเป็นปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 จำนวน 1,357.20 ตัน ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต สูตร 18-46-0 จำนวน 678.60 ตัน และปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ สูตร 0-0-60 จำนวน 1,357.20 ตัน รวมทั้งสิ้น 3,393 ตัน ทั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจมายื่นซองประกวดราคาทั้งหมด 12 บริษัท

นายอภิเดช เชาวลิต ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง กล่าวว่า วิธีการประกวดราคาการซื้อปุ๋ยเคมีในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตรงตามสูตร ทั้งนี้ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการประกวดราคาการซื้อปุ๋ยเคมี จนได้บริษัทที่ชนะการประกวดราคาแล้ว เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับปุ๋ยภายใน 30 วัน

ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในส่วนของ กยท.เขตภาคใต้ตอนกลาง รับผิดชอบ 6 จังหวัดประกอบด้วย จ.นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และพัทลุง สำหรับจังหวัดที่ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี และจ่ายให้เกษตรกรชาวสวนยางไปแล้วนั้นคือ จ.พังงา ส่วนวันนี้ทาง กยท. ได้ดำเนินการจัดให้มีการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี 2 จังหวัดคือ จ.กระบี่ และ จ.ตรัง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อับดุลรอฟูร หะยีสันดี

Rewriter : คชพล คชพลายุทธ์


สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://nwnt.prd.go.th>




วันที่ 10 พ.ย. 59

หัวข้อข่าว ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช มียาง
กว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัว
เพิ่มขึ้น

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช มียางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

 แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 10 พฤศจิกายน 2559

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 56.25 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.34 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 55.29 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.34 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% กิโลกรัมละ 54.17 บาท คงที่ ยางท้องถื่น กิโลกรัมละ 53.55 บาท ปรับลดลง 0.65 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 58.84 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.25 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 58.64 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.25 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 58.44 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.25 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 58.44 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.25 บาท ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 53.09 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.22 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช รวม 189,000 กิโลกรัม น้ำยางสด 52.70 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.30 บาท

ราคายางได้รับปัจจัยบวกจากนักลงทุนชานรับกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งมีนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและช่วยหนุนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้ง ปริมาณยางเข้าสู่ตลาดน้อย เนื่องจากมีฝนตกชุกในพื้นที่กรีดยาง อย่างไรก็ตาม ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 62.76 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 0.04 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 67.36 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.41 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 62.48 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.87 บาทต่อกิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พัทธกัษมมงคล

Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://nwnt.prd.go.th>



วันที่ 14 พ.ย. 59

หัวข้อข่าว **จีนแห่ตั้ง โรง.ยางรถยนต์ จับมือ
ผู้ประกอบการไทย-ปฏิรูปการผลิตเพื่อการส่งออก**

จีนแห่ตั้ง โรง.ยางรถยนต์ จับมือผู้ประกอบการไทย-ปฏิรูปการผลิตเพื่อการส่งออก

ไทยยังเนื้อหอม ค่ายยางจีนแห่งทุน "เอ็น.ดี.รับเบอร์" เผยจับมือพันธมิตรผลิตยางรถบรรทุก – ยางรถยนต์ เพื่อส่งออกไปตลาดหลักอเมริกาและอินเดีย ด้านเค.ซี. วีล ระบุยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมจากบีโอไอบางส่วนแล้ว คาดปี 61 เริ่มผลิต พร้อมวางงบลงทุน 1.5 พันล้านบาท ขณะที่ดีเอสไอโดนแบนด์คนไทยชี้ตลาดยางในประเทศขาด นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถจักรยานยนต์แบรนด์ ND RUBBER เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ได้มีการเจรจากับพันธมิตรจากประเทศจีนเพื่อตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ในไทย โดยมีเป้าหมายคือการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา, อินเดีย ขณะที่งบลงทุนคาดว่าจะอยู่ที่ 1,500 ล้านบาท สามารถผลิตยางรถบรรทุกได้ 1.2 ล้านเส้นต่อปี และผลิตยางรถยนต์นั่งได้ 3 ล้านเส้นต่อปี ส่วนที่ตั้งของโรงงานคาดว่าจะอยู่ที่ชลบุรี เนื่องจากอยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง

"ปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการล้นจากจีนเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย 3 – 4 ราย เนื่องจากสินค้าล้อยางจากจีนที่ส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกามีความยากมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือเอดี ดีตรจุดนี้เองทำให้ผู้ผลิตจากจีนต้องมองหาฐานการผลิตในประเทศอื่น ๆ และไทยก็ถือว่ามีความแข็งแกร่ง ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพการผลิต มีความน่าเชื่อถือ โดยการจับมือกันในครั้งนี้จะทำการผลิตทั้งแบรนด์จีน และ แบนด์ของเราเอง ซึ่งจะเน้นตลาดส่งออกก่อนและค่อยทำตลาดในประเทศ "

นายชัยสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากการเจรจาขั้นตอนสุดท้ายแล้วเสร็จ ซึ่งประเมินว่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้ หรือต้นปี 2560 หลังจากนั้นก็จะเริ่มผลิตได้ในปี 2562 หรือต้นปี 2563 โดยในเฟสแรกจะทำการผลิตยางรถบรรทุกก่อนด้วยจำนวน 6 แสนเส้นต่อปี ส่วนยางรถยนต์นั่งน่าจะเป็นเฟส 2

ขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีแรกเติบโตตามที่ไดวางเป้าหมายไว้ อย่างไรก็ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งปี 1,000 ล้านบาทอาจจะไม่ถึง แต่กำไรและอัตรากำไรโตยิ่งถือว่าโตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนกลยุทธ์การตลาดในช่วง 2 เดือนที่เหลือของปีจะมีการสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง มีการใช้ช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้น ขณะที่สินค้าใหม่ยังไม่มีแผน ส่วนตลาดต่างประเทศ มีการส่งออกไปยังอินเดีย, มาเลเซีย, เมียนมาร์, ลาว, อเมริกาใต้, ตะวันออกกลาง, ยุโรป ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ตลาดอินเดียมีอัตราเติบโต ส่วนมาเลเซียมีการชะลอตัวเนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน

ด้านนายพิชาญ พรหมเมฆประธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เค.ซี. วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า บริษัทจะจับมือกับพันธมิตรผู้ผลิตยางรถยนต์จากขานตง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยางล้อจากจีน เพื่อทำการผลิตยางในกลุ่มเอสยูวี และพีพีวี โดยความคืบหน้าในตอนนี้อยู่ในระหว่างการยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมจากบีโอไอ ส่วนที่ตั้งของโรงงานในเบื้องต้น คาดว่าจะใช้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแถบจังหวัดระยอง โดยเป็นการตั้งโรงงานแห่งใหม่ทั้งหมด คาดว่าจะใช้เม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,000 – 1,500 ล้านบาท และจะเริ่มผลิตในปี 2561 แบ่งออกเป็นผลิตเพื่อส่งออก 70% ป้อนตลาดในประเทศ 30%

"เรายังอยู่ในขั้นตอนการยื่นเรื่องบางส่วนเพื่อขอรับการส่งเสริมฯ ส่วนการผลิตแบรนด์ไหน หรือการลงทุนจะเป็นแบบจอยท์เวนเจอร์ หรือลงทุนใหม่ทั้งหมดก็อยู่ในระหว่างการพิจารณา แต่คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววัน โดยก่อนหน้านั้นบริษัทฯ มีการจับมือกับพันธมิตรจากจีนอยู่แล้ว ในการนำเข้ายาง TRI-ACE เข้ามาจำหน่ายและเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลาง "

ด้านนายสุวิชา วงศาธิยานิช รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท ดีเอสไอ ผู้ผลิตและจำหน่ายยางแบรนด์ ดีเอสไอ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ตลาดยางในไทยถือว่ามีการแข่งขันสูง โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มยางรถยนต์นั่ง ที่มี การทำตลาดผ่านแคมเปญ-กลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ ส่วนยางรถจักรยานยนต์แม้จะแข่งขันไม่รุนแรงเท่า ยางรถยนต์ แต่ถือเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างมีความสำคัญ ขณะที่กลุ่มยางรถบรรทุก ถือเป็นตลาดที่มีผู้ผลิตจากจีนเข้ามาเล่นเป็นจำนวนมาก และมีการแข่งขันผ่านกลยุทธ์ราคาที่ถูกกว่าแบรนด์ประเทศอื่นๆ

สำหรับแผนการของดีเอสไอจะมีการพัฒนาสินค้าใหม่ ล่าสุดได้เปิดตัวรุ่น Premium Tourer RA01 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ใช้รถยนต์นั่งในกลุ่มสโตน์ แอคคอร์ด , โตโยต้า คัมรี่, นิสสัน เทียน่า และรถเพื่อครอบครัว สนราคาเริ่มต้นถูกกว่ายางนำเข้า โดยเริ่มต้นที่ 1,670 – 2,770 บาท ขณะที่กลยุทธ์การตลาดด้านอื่นๆจะเน้นไปที่ การสร้างแบรนด์ดีเอสไอให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น นอกจากนั้นแล้วจะมีการสื่อสารทั้งช่องทางหลัก อาทิ โทรทัศน์ , วิทยุ, สื่อเอาทอร์ และการจัดกิจกรรมกับผู้ประกอบการ รวมไปถึงสื่อสารกับกลุ่มออนไลน์ที่มีการเติบโตมากขึ้น

(ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559)